

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2023.

17:09 15/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/8/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng Khóa học Bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2023.

Đến dự khai giảng có các đồng chí: Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng VPĐD Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. HCM; Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, nguyên Trưởng khoa báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng Đại diện Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo & Công Luận và gần 50 học viên tham gia.

Khóa học bồi dưỡng được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu cho các học viên mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Báo chí - truyền thông. Khóa học giúp các hội viên phát triển kỹ năng căn bản cần thiết trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Ngoài ra, cũng là dịp để gặp gỡ, trao đổi, học hỏi từ các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm.



Đồng chí Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng VPĐD Hội Nhà báo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng_Ảnh: Diệu Linh

Khóa học bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 16 buổi, học viên được học các kỹ năng như: Tận dụng ChatGPT để khai thác thông tin trên Internet và yêu cầu chuyển đổi số với nghề báo; kỹ năng viết bài tường thuật; kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và trên điện thoại di động; quan hệ báo chí & kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; thăm quan tòa soạn đa phương tiện; kỹ năng quay phim & thực hành dựng clip; kỹ năng làm trang thông tin điện tử, báo điện tử đa phương tiện; kỹ năng viết tin và đặt tit; kỹ năng viết thông cáo báo chí & bài PR & tổ chức họp báo; đạo đức nghề báo và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; kỹ năng phỏng vấn.



*TS Huỳnh Văn Thông, nguyên Trưởng Khoa báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
dạy buổi học đầu tiên tại khóa học_Ảnh: Diệu Linh*

Tại buổi khai giảng, đồng chí Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng VPĐD Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. HCM mong muốn các học viên trong thời gian học chấp hành tốt các quy định lớp học để ra; đối với đội ngũ giảng viên, truyền đạt các kiến thức mà mình đang có và học viên đang cần. Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng này học viên có được những kiến thức, kinh nghiệm đó để vận dụng vào công việc của từng người. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực của người dạy, người học và sự hỗ trợ tích cực của cá nhân, tập thể có liên quan sẽ mang lại nhiều thành công cho lớp học.

Đồng chí Đào Kim Phú tin tưởng rằng sau lớp học này chúng ta sẽ còn gặp nhau ở lớp nâng cao hơn, để chúng ta tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình làm thế nào đó để chúng ta có một kỹ năng cơ bản để tự tin hơn khi đưa tin, viết tin và thông tin của mình thu hút được nhiều bạn đọc phục vụ lĩnh vực của mình đang công tác.

Diệu Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/khai-giang-boi-duong-ky-nang-can-ban-ve-bao-chi-%E2%80%93-truyen-thong-nam-2023>